



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

126 - PHỐ LÊ LỢI - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3836.308 - 0227.3836.544
0227.3832.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



HỖND HUYỆN KIẾN XƯƠNG

Tổ chức kỳ họp chuyên đề bầu Chủ tịch UBND huyện



Các đại biểu dự kỳ họp.

Sáng ngày 12/8, HỖND huyện Kiến Xương tổ chức kỳ họp chuyên đề bầu Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đồng chí: Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HỖND tỉnh tới dự.

Kỳ họp đã thực hiện quy trình bầu Chủ tịch UBND huyện. Theo đó đã

thông qua tờ trình của Thường trực HỖND huyện về bầu Chủ tịch UBND huyện; thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị bầu Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thực hiện quy trình giới thiệu Chủ tịch UBND huyện.

Các đại biểu HỖND huyện Kiến Xương đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND huyện. Kết quả, đồng chí Hoàng Việt Huy, Phó Bí thư Huyện ủy

được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cũng tại kỳ họp, HỖND huyện Kiến Xương đã thông qua nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HỖND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Nguyễn Văn Dục do chuyển công tác.

THU THỦY

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH

Tập huấn tham mưu tác chiến

Sáng ngày 12/8, Bộ CHQS tỉnh khai mạc lớp tập huấn tham mưu tác chiến năm 2024. Tham gia tập huấn có gần 100 đồng chí là cán bộ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh, ban CHQS các huyện, thành phố, Trung đoàn Bộ binh 568.

Trong 2 ngày, các học viên tập huấn các nội dung về tình hình thế giới, khu vực, trong nước liên quan đến quốc phòng, an ninh Việt Nam thời gian gần đây; "Chiến tranh phi quy ước" và dự báo phương thức, thủ đoạn tác chiến mới của một số nước trong chiến tranh tương lai; phương thức, thủ đoạn tác chiến mới

của không quân, hải quân Mỹ, đồng minh và một số nước; phương thức sử dụng phương tiện bay không người lái (UAV), xuồng không người lái (USV) trong tác chiến và cách phòng, chống; công tác quản lý vùng trời, biển, đảo; tổ chức hệ thống thông tin liên lạc quân sự, truyền hình trong Quân khu, các đơn vị hiện nay và những năm tiếp theo; công tác chỉ huy - tham mưu trong tác chiến phòng thủ tỉnh, huyện; tổ chức, phương pháp diễn tập chỉ huy cơ quan trung đoàn bộ binh và diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; những phát triển mới về tác chiến điện tử của một số nước, sử dụng tác chiến điện tử trong chiến

tranh bảo vệ Tổ quốc và tác chiến phòng thủ tỉnh...

Lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp công tác cho người chỉ huy và các cơ quan; tham mưu để xuất xử trí tình huống về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; công tác soạn thảo văn kiện diễn tập chỉ huy tham mưu, diễn tập khu vực phòng thủ và thứ tự, nội dung các bước công tác theo người chỉ huy, cơ quan trong diễn tập. Trên cơ sở đó bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, phương án sát thực tế, sẵn sàng xử lý có hiệu quả với tình huống xảy ra.

VĂN DŨNG
(Bộ CHQS tỉnh)

HƯNG HÀ

Tiếp nối truyền thống - khát vọng vươn lên

Từ ngàn xưa, đất thiêng Hưng Hà đời nối đời sinh ra những cá nhân kiệt xuất ghi danh trong bảng vàng đất nước. Và hôm nay, lớp lớp con cháu lại kế thừa truyền thống hiếu học, đoàn kết, nỗ lực tạo dựng trang sử truyền thống vẻ vang tiến bước tới đài vinh quang.

Sáng mãi vùng quê văn hiến

Hưng Hà được mệnh danh là vùng địa linh nhân kiệt, vùng đất thiêng với bề dày truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng; nơi phát tích, dựng nghiệp của vương triều Trần - một vương triều hùng mạnh bậc nhất trong các triều đại phong kiến Việt Nam. Cùng với đó, nhân dân Hưng Hà còn tự hào là vùng quê "văn hiến truyền gia", hiếu học, khoa bảng. Nơi sinh ra nhiều người con ưu tú đỗ đạt, thành danh tiêu

biểu như: Tam nguyên trạng nguyên Phạm Đôn Lễ, lễ nghi học sỹ Nguyễn Thị Lộ, nhà văn hóa Nguyễn Tông Quai, nhà bác học tam nguyên bảng nhãn Lê Quý Đôn, kỳ đồng Nguyễn Văn Cẩm... Qua các khoa thi dưới các triều đại phong kiến, Hưng Hà có 21 vị đỗ đại khoa trên tổng số 111 vị đỗ đại khoa của tỉnh, trong đó nổi bật là nhà bác học Lê Quý Đôn. Ông Đào Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Độc Lập cho biết: Mỗi người dân chúng tôi luôn khắc ghi công lao to lớn của nhà bác học Lê Quý Đôn để từ đó ra sức thi đua học tập, rèn luyện xây dựng quê hương ngày càng phát triển xứng danh với tên tuổi, vị thế của ông.

Tiếp nối mạch nguồn khoa bảng

Em Trần Thế Minh Quân, lớp 12A2, Trường THPT Hưng Nhân là

một trong những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mất từ năm lên 4 tuổi. Gánh nặng đè lên đôi vai của người mẹ khi nuôi 2 đứa con nhỏ. Thấu hiểu hoàn cảnh của mình, được sự động viên của thầy cô giáo, Quân luôn nỗ lực phấn đấu từng ngày để trở thành con ngoan, trò giỏi. Bao nhiêu năm ngồi trên ghế nhà trường là bấy nhiêu năm em đạt danh hiệu học sinh giỏi. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Quân đạt 27,15 điểm, là một trong những học sinh đứng top đầu của Trường THPT Hưng Nhân. Đặc biệt, em là một trong rất ít học sinh trên địa bàn huyện được vinh dự tham gia 2 lần gala "Tiếp nối truyền thống - khát vọng vươn lên" do huyện tổ chức.

(Xem tiếp trang 3)
THANH THỦY

Hướng dẫn triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình

Sáng ngày 12/8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Vũ Thư tổ chức tập huấn phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình năm 2024.

Gần 250 đại biểu là lãnh đạo,

chuyên viên theo dõi công tác giảm nghèo của phòng lao động - thương binh và xã hội huyện; chủ tịch UBND và công chức lao động - thương binh và xã hội cấp xã cùng các đại biểu là trưởng thôn và tổ trưởng tổ dân phố của huyện Vũ Thư được hướng

dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, ngày 27/1/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025;

(Xem tiếp trang 4)
HỒNG ANH

VŨ THƯ

Phòng, trừ sâu đục thân hai chấm bảo vệ lúa mùa



Huyện Vũ Thư phát động, trong 2 ngày 14 - 15/8, nông dân tiến hành phun thuốc phòng, trừ sâu đục thân hai chấm cho lúa cấy bằng mạ được.

Hiện nay, hầu hết diện tích lúa mùa của huyện Vũ Thư đang ở giai đoạn đứng cái, phân hóa đòng. Qua kiểm tra đồng ruộng, dự kiến từ ngày 13 - 18/8 sẽ phát sinh đợt sâu đục thân hai chấm nở rộ, gây hại cục bộ một số diện tích lúa.

Huyện Vũ Thư phát động trong 2 ngày 14 - 15/8, nông dân tiến hành phun thuốc phòng, trừ sâu đục thân hai chấm cho các diện tích lúa cấy bằng mạ được (tập trung ở một số xã Việt Thuận, Song An, Tân Hòa, Việt Hùng, Minh Quang). Đối với diện tích lúa mùa còn lại, dự kiến sẽ phun thuốc phòng, trừ vào cuối tháng 8.

Ngoài phòng, trừ sâu bệnh, các HTX NN hướng dẫn nông dân giữ mực nước nông mặt ruộng, tạo thuận lợi để lúa làm đòng; bón thúc sớm từ 3 - 5kg kali/sào để tăng tối đa số bông, số hạt và trọng lượng hạt. Sau đợt mưa úng, thời tiết nắng nóng khiến lúa dễ bị thối thân, nghẹt rễ, nông dân cần sục bùn, rắc 20 - 25kg vôi bột/sào để cải tạo môi trường đất, phun các chế phẩm qua lá như ET, siêu lân để kích thích rễ lúa phát triển.

QUYNH LƯU



Quét mã QR để xem Báo Thái Bình điện tử tại địa chỉ <https://baothaibinh.com.vn>



Quét mã QR để xem phiên bản báo in trên Báo Thái Bình điện tử



Quét mã QR để xem Fanpage Báo Thái Bình điện tử tại địa chỉ <https://www.facebook.com/baothaibinh.com.vn>

Gỡ "nút thắt" cho y tế xã

(Xem trang 3)



Cán bộ Trạm Y tế xã Đông Xuyên (Tiền Hải) khám sức khỏe cho trẻ trong chương trình y tế học đường.